

กรุงเทพธุรกิจ ■ เล่าเรื่องหุ้น-การเงิน

● หุ้นไทยวานนี้ (7ก.พ.) ปิดการซื้อขายที่ 1,785.44 จุด ลดลง 2.99 จุด หรือ 0.17% ระหว่างวันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 1,804.75 จุด มูลค่าการซื้อขาย 73,870.26 ล้านบาท โดยหุ้นขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวในระยะสั้น ขณะที่หุ้นขนาดกลางและเล็กยังมีความผันผวนอยู่ ตามปัจจัยหุ้นรายตัว

บล.เอเซียพลัส ระบุว่าที่เคยนำเสนอให้ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น 40% จากเดิม 50% หรือตรงกันข้ามให้ถือเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากเดิม 50% โดยให้ขายหุ้นที่เกิน Fair Value หรือ upside จำกัด และให้ลงทุนใน 3 กลุ่มหลัก หนึ่งในนั้นคือกลุ่มส่งออก

เพราะมองว่ากลุ่มส่งออก **underperform** มานานกว่า 2 ปี นอกจากปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น (ปลาทูน่า TU,ทองแดง KCE, ชิ้นส่วนนำเข้า IC, PCB ของ SVI) เงินบาทแข็งที่แข็งค่ามากกว่า 14% นับจากปี 2560 ถือเป็นปัจจัยกดดันประสิทธิภาพการทำกำไรของผู้ประกอบการอย่างมาก

ในสถานการณ์ที่กลับข้างคือ **เงินบาทกลับมาอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ Dollar** หลังจากแข็งค่ามากที่สุดที่ 31.1 บาทต่อดอลลาร์ และฟื้นตัวมาที่ 31.6 บาท หรือราว 1.6% ในช่วงเวลาเพียง 2 วัน แม้เริ่มผันผวนบ้างแต่สะท้อนว่าน่าจะเริ่มดีขึ้น ซึ่งหุ้นส่งออกที่มี upside และ เงินปันผลสูงคือ HANA และ TU

● **ศรัณยา กระแสเคียร** กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส (ABM) บอกว่า สำนักงาน ก.ล.ต.อนุญาตให้ ABM เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แล้ว ซึ่งในขณะนี้ ABM มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ล่าสุด **ABM ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินสายโรดโชว์** แก่ นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ นักลงทุน ได้ทำความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM มากยิ่งขึ้น และจะปิดท้ายการโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่า ABM จะสามารถแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อินดอร์ไรท์เตอร์) และเปิดให้นักลงทุน มีการจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัท ก่อนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ก่อนสิ้นไตรมาส 1 ปี 2561

เอเชีย ไปโอแมส นำเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หรือพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน ABM มีหุ้นเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และภายหลังเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีหุ้นชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น